

ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้แก่ นักเรียนในสถานศึกษา ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหรือเพลิงไหม้

นำเสนอเมื่อ : 2 ก.พ. 2567

ศธ 04010/ว276 ลงวันที่ 31 มกราคม 2567 เรื่อง
ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหรือเพลิงไหม้



ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๒๗๖

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา
ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหรือเพลิงไหม้

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/๘๓๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษา และหนังสือรับรองความรู้
ของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา แจกแนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียนและจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา
สำหรับนักเรียนและโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากกรณีเกิดเพลิงไหม้ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผ่อนผันให้โรงเรียนที่ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ และข้อมูลการประเมินผล
การเรียนของนักเรียนและเอกสารหลักฐานการศึกษาได้รับความเสียหายหรือสูญหายจนใช้การไม่ได้
ให้สามารถออกเอกสารหลักฐานการศึกษาได้ นั้น

เนื่องจากได้มีสถานการณ์น้ำท่วมหรือเพลิงไหม้สถานศึกษาในจังหวัดต่าง ๆ เป็นเหตุให้ข้อมูล
การประเมินผลการเรียนของนักเรียนและ/หรือเอกสารหลักฐานการศึกษาที่เก็บรักษาไว้สูญหายหรือเสียหาย
จนไม่สามารถใช้การได้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้แก่เรียนในสถานศึกษา
ที่ได้รับความเสียหายกรณีน้ำท่วมหรือเพลิงไหม้ ดังนี้

๑. ให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีรายชื่อเอกสารหลักฐานการศึกษาที่สูญหายหรือเสียหาย
จนไม่สามารถใช้การได้ รวมถึงจัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐานโดยให้หัวหน้าสถานศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน ๓ - ๕ คน เพื่อสำรวจและจัดทำรายชื่อเอกสารที่สูญหายหรือเสียหาย
จนไม่สามารถใช้การได้ และให้เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา

๒. ให้สถานศึกษาออกหนังสือรับรองความรู้ให้แก่เรียนที่ร้องขอ (กรณีจบการศึกษา)
โดยให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการไตสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน ดังนี้

๒.๑ กรณีนักเรียนจบระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้ตรวจสอบข้อมูลจากแบบรายงาน
ผู้สำเร็จการศึกษาที่จัดเก็บไว้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่

๒.๒ กรณีนักเรียนจบระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ให้ตรวจสอบข้อมูล
จากแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาที่จัดเก็บไว้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่
หรือสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทั้งนี้ ให้เป็นไป...

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษา และหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๖๗ - ๖๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๔๕

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน